

Dãy phố game “khủng” ở Bắc Ninh

Được H. giới thiệu: “Giờ ở Bắc Ninh có khoảng 4 chỗ chơi game, khuyến mại ít nhất 200.000 đồng/lượt chơi, nhiều nhất là trên đường Ngọc Hân Công Chúa. Ngoài ra, ở thành phố Bắc Ninh, gần sân vận động có một điểm rất to, chỉ dành cho người nước ngoài”, H. nói. Theo lời giới thiệu của H., chúng tôi lên đường về thành phố Bắc Ninh.



Bên trong tụ điểm số 152 đường Ngọc Hân Công Chúa, TP Bắc Ninh

ẢNH: HẢI DƯƠNG

Tầng một tòa nhà số 330 đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) được dán kín hình ảnh quảng cáo các loại trò chơi điện tử như Jackpot, bắn cá... với các dòng chữ tiếng Việt và tiếng Trung. Chúng tôi bước vào tụ điểm này và ghi nhận có 5 máy trò chơi điện tử các loại. Trong đó, có 2 máy dạng bắn

cá và 3 máy dạng chơi bài. Đây vẫn là các loại máy hiển thị bằng tiếng Trung. Tuy nhiên, ở đây có máy dạng bàn lớn hơn điểm mà chúng tôi thâm nhập ở Hà Nội.

Điều hành hoạt động tại tụ điểm này có một nam thanh niên và một phụ nữ tầm 40 tuổi. Người quản lý ở đây có thể giao tiếp

bằng tiếng Trung với khách chơi. Việc quy đổi tiền ra điểm chơi và ngược lại diễn ra công khai.

Trong khoảng 30 phút, có khoảng hơn chục khách chơi ra vào tụ điểm này. Số tiền nạp được chúng tôi ghi nhận từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/lần. Trong đó, một người đàn ông

người nước ngoài mặc áo trắng, khoảng ngoài 40 tuổi, khi đến đây đã “xuống” tiền khoảng 5 triệu đồng tiền mệnh giá 500.000 đồng và yêu cầu quản lý quy đổi điểm chơi. Rất nhanh, hai người quản lý đã tiếp nhận số tiền này và số điểm trên máy của người chơi đã hiển thị 5.300 điểm, trong đó có 300 điểm khuyến mại, câu khách. Tiếp theo, một người nước ngoài khác rút ra một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng và yêu cầu nạp vài triệu đồng. Tại bàn máy đánh bài khác, nhiều người Việt cả nam và nữ cũng hò hét, cuốn vào vòng xoáy đỏ đen. Nhiều người chơi sau một thời gian ngắn phải rời đi vì hết tiền, bỏ lại chỗ ngồi cho người khác.

Cách đó không xa, cũng trên đường Ngọc Hân Công Chúa, tại số nhà 280, chúng tôi tiếp tục phát hiện một tụ điểm game hoạt động theo phương thức tương tự. Biển quảng cáo của điểm này hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài

với 3 ngôn ngữ, gồm tiếng Anh (ghi là AAA game), tiếng Trung và tiếng Hàn Quốc, không có tiếng Việt. Việc đổi tiền ra điểm và đổi điểm ra tiền cho khách cũng diễn ra ngay trong phòng chơi. Chúng tôi có mặt tại điểm này được khoảng 15 phút thì nam nhân viên quản lý phát hiện chúng tôi nói tiếng Việt nên mời ra với lý do quản phục vụ người nước ngoài.

Cũng trên đường Ngọc Hân Công Chúa, tại toà nhà cao tầng địa chỉ số 152, chúng tôi ghi nhận khu vực tầng 1 cũng dán đầy hình ảnh quảng cáo trò chơi điện tử bắn cá, Jackpot kèm những hàng chữ tiếng Trung. Chúng tôi mở cửa bước vào và bất ngờ bởi khung cảnh trước mắt sôi động không khác gì các casino đình đám trên phim ảnh. Ngay lập tức, một người đàn ông ngăn lại: “Thông cảm nhé, mình không nhận người Việt”.

**HẢI DƯƠNG -
NGUYỄN NGỌC**